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๒. ผลการแก้ไขปัญหาหรอืการด�าเนนิงานของ

	 ผู้ตรวจการแผ่นดิน

 ผลการด�าเนินงานตามหน้าที่ในการแสวงหาข้อเท็จจริงหรือด�าเนินการอ่ืนใด  

เพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีตัวอย่าง 

ผลการด�าเนินงานดังนี้

		๒.๑	การเสนอแนะเพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมาย	กฎ	หรือค�าสั่ง	หรือขั้นตอน 

	 การปฏิบัติงานใด	 ๆ	 ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม 

	 แก่ประชาชน

เรื่องที่	๑ 

 ผลกระทบของการด�าเนนิโครงการระบบรถไฟชานเมอืง	(สายสแีดง)	ช่วงบางซ่ือ	-	รังสติ 

ต่อชุมชนริมทางรถไฟ

 ประชาชนท่ีพักอาศัยในชุมชนติดทางรถไฟ

แห่งหนึ่งจ�านวนกว่า ๑,๐๐๐ คน ได้ร้องเรียนต่อ  

ผู้ตรวจการแผ่นดินว่า หน่วยงานผู้รับผิดชอบด�าเนิน

โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ 

- รังสิต จะปิดกั้นเส้นทางสัญจรเข้าออกระหว่างที่พัก

อาศัยกับถนนสายหลัก ท�าให้ได้รับความเดือดร้อน เพราะไม่มีเส้นทางเข้าออกอื่นอีก ทั้งนี้ 

ได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่ยังไม่สามารถด�าเนินการแก้ไขปัญหาได้

 ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาแล้ว เห็นว่า เป็นกรณีความเดือดร้อนของประชาชน

จ�านวนมาก มีความจ�าเป็นต้องด�าเนินการโดยเร่งด่วน จึงเดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริง

ในพืน้ทีแ่ละประชมุหารอืเพือ่แก้ไขปัญหาเรือ่งร้องเรยีนร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง จนได้

ข้อสรุปเพื่อการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ๔ ประการ กล่าวคือ 
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 ๑. กรณีขอให้ก่อสร้างรางระบายน�้าริมแนวเขตทางรถไฟฝั่งตะวันออกตลอดแนว 

เพื่อไม่ให้น�้าท่วมในชุมชนนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาท�าท่อเชื่อมเพื่อให้ใช้ล�าราง

ระบายน�า้ร่วมกนัได้ อนัจะช่วยคลายความกงัวลของประชาชนทีเ่กรงว่าน�า้จะท่วมในชมุชน

ในเวลาที่ฝนตกหนัก

 ๒. กรณขีอให้ก่อสร้างสะพานลอยข้ามทางรถไฟระหว่างเคหะชมุชนกบัวดั โรงเรยีน 

และสถานีอนามัย นั้น ในเบื้องต้น หน่วยงานผู้ด�าเนินโครงการไม่ขัดข้อง และมีข้อเสนอ 

เพิ่มเติมว่า ควรจะออกแบบให้รถจักรยานยนต์และรถจักรยานสามารถใช้สะพานดังกล่าว

ได้ด้วย จะได้เกิดความสะดวกแก่ประชาชนมากขึ้น

 ๓. กรณีขอให้ท�าทางเชื่อมระหว่างถนนซอยไปยังสถานีรถไฟให้ใช้งานได้อย่าง

สะดวก นั้น หน่วยงานผู้ด�าเนินโครงการจะพิจารณาปรับแก้ไขแบบก่อสร้าง เน่ืองจาก

วัตถุประสงค์ในการก่อสร้างสถานีรถไฟ คือ เพื่ออ�านวยความสะดวกในการสัญจร 

ของประชาชน จึงต้องออกแบบเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง

ไปใช้สถานีดังกล่าวได้

 ๔.  กรณีขอให้เปิดช่องทางในเขตรถไฟฝั่งตะวันออกเป็นถนนขนาดความกว้าง  

๖ - ๘ เมตร เลียบทางรถไฟ เพื่อสัญจรไปยังซอยและถนนสายหลักได้ดังเดิมนั้น บริเวณ 

ดังกล่าวเป็นเส้นทางที่รถไฟวิ่งในระดับพื้นดิน จึงต้องท�าร้ัวก้ัน เพื่อความปลอดภัยและ

ป้องกันอุบัติเหตุ การที่จะขอให้ก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟตามขนาดดังกล่าวอาจม ี

ผลกระทบทางด้านเทคนิคการก่อสร้าง เนื่องจากจะต้องกันพื้นที่บริเวณดังกล่าวไว้ส�าหรับ

การก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงและรถไฟความเร็วปานกลางในอนาคต และบริเวณดังกล่าว

มีพื้นที่ค่อนข้างจ�ากัด ซ่ึงหน่วยงานผู้ด�าเนินโครงการรับว่าจะไปพิจารณาแนวทางแก้ไข

ปัญหานี้อีกครั้ง ในระหว่างนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินได้เจรจาขอให้ชะลอการปิดทางสัญจร 

เข้าออกของประชาชนไว้ก่อน จนกว่าจะได้ข้อยุติแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยขอให ้

หน่วยงานค�านึงถึงเรื่องสิทธิชุมชนที่จะต้องมีทางสัญจรเข้าออกที่พักอาศัยด้วย
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 หลังจากการประชุมครั้งดังกล่าว ผู้ตรวจการแผ่นดิน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 

ผูแ้ทนประชาชน ได้มีการท�างานร่วมกันอย่างใกล้ชดิเพือ่หาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเรื่องถนนส�าหรับสัญจรเข้าออกจากชุมชน ซ่ึงมีข้อจ�ากัดในการด�าเนินการ 

หลายประการทั้งในประเด็นข้อกฎหมาย ขนาดความกว้างของถนนที่ยอมรับร่วมกัน และ

ความจ�าเป็นในเร่ืองการก่อสร้างคมนาคมพืน้ฐานเพือ่ประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม 

ซึง่ในการด�าเนนิการเพือ่แก้ไขปัญหานัน้ ผูต้รวจการแผ่นดนิได้ด�าเนนิมาตรการหลายประการ 

ทั้งการลงพื้นที่ การประชุมอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การเจรจาไกล่เกลี่ย 

กับชุมชน และในที่สุดด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง ส่งผลให้สามารถ 

ด�าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนจนเกิดสัมฤทธิผล ดังนี้

 ๑. หน่วยงานผู้ด�าเนินโครงการได้ปรับแก้ไขแบบและก่อสร้างรางระบายน�้า 

ริมแนวเขตทางรถไฟฝ่ังตะวนัออกตลอดแนว และทางเชือ่มระหว่างถนนซอยไปยงัสถานรีถไฟ 

ให้เป็นไปตามข้อเรียกร้องของประชาชนเรียบร้อยแล้ว

 ๒. เทศบาลได้ออกแบบ ด�าเนินการขอใช้สิทธิเหนือพื้นดิน และจัดเตรียม 

งบประมาณในการก่อสร้างสะพานลอยข้ามทางรถไฟระหว่างเคหะชุมชนกับวัด โรงเรียน 

และสถานีอนามัยแล้ว โดยอยู่ระหว่างการปรับแก้ไขแบบของหน่วยงานผู้ด�าเนินโครงการ 

และจะเร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จก่อนการเปิดด�าเนินโครงการระบบรถไฟชานเมือง 

(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต ต่อไป

 ๓.  ในกรณีถนนเลียบทางรถไฟ ขนาดความกว้าง ๖-๘ เมตร ส�าหรับการสัญจร 

เข้าออกจากชุมชน หน่วยงานผู้ด�าเนินโครงการได้พยายามปรับแก้ไขแบบเพื่อไม่ให้กระทบ

กบัการก่อสร้างระบบคมนาคมพืน้ฐานเพือ่ประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม จนสามารถ

เว้นที่ดินขนาดความกว้าง ๔ เมตร เพื่อเป็นทางให้ประชาชนใช้สัญจรเข้าออกชุมชนได้  

ซึ่งขนาดความกว้างดังกล่าวเป็นขนาดที่ประชาชนยอมรับได้ และเทศบาลได้เร่งออกแบบ

ก่อสร้างถนน ท�าเรื่องขอใช้สิทธิเหนือพื้นดิน และจัดเตรียมงบประมาณในการก่อสร้างแล้ว 

และจะเร่งรัดก่อสร้างถนนให้ประชาชนใช้สัญจรต่อไป 
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 สัมฤทธิผลจากกรณีดังกล่าว สะท้อนถึงบทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินในการ

ประสานความร่วมมอืจากหน่วยงานของรัฐทีเ่ก่ียวข้องหลายหน่วยงาน ตลอดจนความเข้าใจ

และความเสียสละของหน่วยงานที่เห็นความส�าคัญของสิทธิของประชาชนและปัญหา 

ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น

ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย

เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบของการด�าเนินโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
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